

บาท/ดอลลาร์วันนี้เปิด 30.91 แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 30.85 - 30.99

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.91 อ่อนค่าจากระดับ 30.86 ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน
แนวโน้มอ่อนค่าตามทิศทางดอลลาร์แข็งค่าหลังตลาด Risk-Off คาดกรอบวันนี้ 30.85 - 30.99

*นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดเช้าวันนี้
ที่ระดับ 30.91 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากระดับ 30.86 บาท/ดอลลาร์ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ในระยะสั้น เรา
มองว่าเงินดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้ต่อ ตามแรงหนุนของภาพตลาดที่ปิดรับความเสี่ยง (Risk-Off) พร้อมกับ
บอนด์ยีลด์สหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น

และในระยะต่อไปต้องระวังความผันผวนทั้งจากทั้ง กำไรของบริษัทในสหรัฐฯ ที่กำลังมีการรายงานอยู่ การ
เจรจาการค้ากับนานาประเทศที่ส่อแวววุ่นวาย รวมถึงการเมืองสหรัฐฯที่มีโอกาสรุนแรงขึ้น ซึ่งความเสี่ยงทั้งหมดนี้
จะส่งผลให้ตลาดปิดรับความเสี่ยงต่อไปได้

*คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 30.85 - 30.99 บาท/ดอลลาร์

ในคืนที่ผ่านมาตลาดปิดรับความเสี่ยง หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯขู่อัดกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจีนอีกครั้ง หาก
จีนยังไม่ยอมนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ดัชนี S&P500 ย่อตัวลง 0.3% ขณะที่ ดัชนี FTSE100 ของ
อังกฤษ และ ดัชนี STOXX50 ของยุโรป ต่างปรับตัวขึ้นราว 0.6% หนุนโดยการอ่อนค่าของเงินปอนด์และเงินยูโร

นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็ส่งผลให้ราคาราคาโภคภัณฑ์ย่อตัวลง โดยราคาทองคำปิดลบ 0.7% สู่
ระดับ 1,404.8 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงกว่า 3.1% แตะระดับ 64.4 ดอลลาร์/
บาร์เรล หลังอิหร่านเริ่มลดท่าที่แข็งกร้าวลง และแท่นขุดเจาะในอ่าวเม็กซิโกสามารถเปิดใช้งานได้หลังพายุ Barry
สงบลง

ด้านรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ (ZEW) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเยอรมนี
(Economic sentiment) แ่ลงจากระดับ -21.1 จุด สู่ระดับ -24.5 จุด เช่นเดียวกับ ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ
ยูโรโซนที่ปรับตัวลดลงแตะระดับ -20.3 จุด จากปัญหาสงครามการค้า รวมถึงความกังวลปัญหา Brexit และความ
ขัดแย้งกับอิหร่าน สวนทางกับฝั่งสหรัฐฯ ที่กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales) ในเดือน
มิถุนายน เพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อนหน้า ด้วยแรงหนุนของยอดขายรถยนต์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM
DAILY
NEWS

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.39 จากวันจันทร์ 96.83

*วันจันทร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,274.65 ล้านบาท

*วันจันทร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 8,333.23 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันจันทร์ 30.896 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้